

Mở Đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài

Nền tài chính của nước ta đã và đang được đổi mới một cách toàn diện trong sự chuyển đổi sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Trong cơ chế quản lý kinh tế mới đó, các doanh nghiệp cần phải chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Muốn đứng vững và thắng thế trên thương trường, chủ doanh nghiệp cần phải có những đối sách thích hợp và một trong những điều kiện tiên quyết là phải thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng.

Báo cáo tài chính được coi là một bức tranh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, lập và phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng không những đối với chủ doanh nghiệp mà còn đối với những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng ...

Là doanh nghiệp Nhà nước, các công ty xổ số kiến thiết thực hiện kinh doanh hoạt động xổ số nhằm huy động vốn nhân rỗi trong nhân dân góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội. Trong quá trình kinh doanh, các công ty xổ số kiến thiết được Nhà nước giao cho quản lý và sử dụng một lượng vốn bao gồm vốn cố định và vốn lưu động, các nguồn vốn bổ sung khác dựa trên nguyên tắc bảo đảm sử dụng có hiệu quả và tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng, đặc biệt là tuân thủ pháp luật. Do vậy, việc thường xuyên lập và phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy, lập và phân tích báo cáo tài chính thực sự là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý tài chính của chủ doanh nghiệp nói riêng và cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

Tuy nhiên, trong thực tế tại các doanh nghiệp nói chung và các công ty xổ số kiến thiết nói riêng, việc lập và phân tích báo cáo tài chính nhiều khi mang tính hình thức. Để góp phần khắc phục tồn tại hiện nay và từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong các công ty xổ số kiến thiết nói riêng và các doanh nghiệp khác nói chung, tôi đã chọn đề tài: "Hoàn thiện lập & phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết" làm đề tài luận án tiến sĩ.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài này được nghiên cứu nhằm vào các mục đích sau:

- Góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về lập và phân tích báo cáo tài chính cùng với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết.

- Đánh giá thực trạng việc lập, phân tích báo cáo tài chính của các công ty xổ số kiến thiết, đề xuất các quan điểm có tính nguyên tắc cho việc hoàn thiện lập & phân tích báo cáo tài chính, nâng cao chất lượng của việc quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết.

- Đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là lập & phân tích báo cáo tài chính trong các công ty xổ số kiến thiết cả về lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện với việc tăng cường quản lý tài chính. Do vậy, phạm vi nghiên cứu của luận án chỉ giới hạn ở những nội dung liên quan đến lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty xổ số kiến thiết ở Việt Nam.

Số liệu minh họa thực tế được lấy ở một số công ty điển hình như Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô (khu vực miền Bắc), Công ty xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty xổ số kiến thiết & dịch vụ in Đà Nẵng (khu vực miền Trung) và Công ty xổ số kiến thiết TPHCM (khu vực miền Nam).

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp điều tra phân tích, hệ thống hoá; phân tích tổng hợp; phương pháp thực chứng để đối chiếu, đánh giá các vấn đề, sự kiện. Từ đó, nêu lên những ý kiến của bản thân mình.

5. Dự kiến những đóng góp của đề tài

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về lập, phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các doanh nghiệp nói chung và các công ty xổ số kiến thiết nói riêng.

- Xây dựng nội dung, phương pháp & chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các công ty xổ số kiến thiết.

- Phân tích sâu sắc và đánh giá đúng thực trạng lập, phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện lập, phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết.

6. Kết cấu của luận án

Với tên đề tài luận án: "Hoàn thiện lập & phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết", ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận án gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết.

Chương 2: Thực trạng lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết.

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết.